



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 8 tháng Ba năm 2022

Đến: Các Chương trình Cộng đồng và các Tổ chức Môi giới dành cho Người Khuyết tật về Phát triển (**Vui lòng chia sẻ thông điệp này với những người nhận dịch vụ I/DD và gia đình của họ.**)

Về việc: Các chỗ trống trong tiểu ban của Ủy ban về Rối loạn Phổ Tự kỷ Oregon

Ủy ban Oregon về Rối loạn Phổ Tự kỷ (Oregon Commission on Autism Spectrum Disorder - OCASD) tìm kiếm các thành viên cho các tiểu ban đại diện cho cộng đồng người khuyết tật phát triển và trí tuệ (I/DD) của tiểu bang. Sứ mệnh của OCASD là nhằm trợ giúp những cư dân Oregon mắc chứng tự kỷ và gia đình của họ để có được một cuộc sống phong phú và viên mãn bằng cách nỗ lực cải thiện các dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần.

Có những vị trí còn trống chỗ cho các cá nhân bị tự kỷ và các thành viên gia đình, người chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà chuyên nghiệp về dịch vụ xã hội của họ. Ủy ban khuyến khích những người có quan điểm đa dạng bao gồm người da màu, người LGBTQIA2S+ và những người ở các cộng đồng nông thôn nộp đơn xin.

OCASD hy vọng các ứng viên sẽ có thể tham gia vào các vấn đề thực sự quan trọng đối với họ. Nếu quý vị không có thời gian tham gia các cuộc họp, ủy ban muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về những sự việc có hiệu quả đối với quý vị, những sự việc không có hiệu quả và những điều mà quý vị cần tại trang mạng staff@orcommissionasd.org.

Các tiểu ban có chỗ trống

- **[Điều hướng Cuộc sống với ASD](#)**: Các thành viên gia đình và người lớn mắc chứng tự kỷ cần được hỗ trợ hiệu quả để điều hướng phạm vi dịch vụ và hỗ trợ nằm rải rác trong hệ thống y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội. Tiểu ban này tập trung vào việc trợ giúp các gia đình và các cá nhân mắc chứng tự kỷ lập kế hoạch để đáp ứng các nhu cầu của họ bằng cách đảm bảo có điều hướng toàn diện và phối hợp các dịch vụ này trong suốt thời gian sinh tồn.

- [Dịch vụ Xã hội và Hỗ trợ Người lớn](#): Ưu tiên hàng đầu của tiểu ban này là xác định xem các dịch vụ do tiểu bang và tư nhân cung cấp đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ xã hội của trẻ em, gia đình và người lớn với hiệu quả như thế nào. Một số lĩnh vực trọng tâm bao gồm sự tham gia của cộng đồng, giao thông vận chuyển, nhà ở, chăm sóc cá nhân và việc làm.
- [Đào tạo Chuyên nghiệp](#): Ủy ban này hoạt động để giúp những người tự kỷ nhận thức được tiềm năng tối đa của họ bằng cách đảm bảo rằng các nhà chuyên nghiệp, những người tự ủng hộ tự kỷ và gia đình có con em bị tự kỷ có đủ kiến thức về khoa học hành vi của con người để hiểu được những thách thức mà những người mắc chứng tự kỷ phải trải qua.

Để nộp đơn xin, nêu thắc mắc, chia sẻ nhận xét hoặc tìm kiếm thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng <https://www.orcommissionasd.org/Page/49> or email staff@orcommissionasd.org. Hạn chót để nộp đơn là ngày 30 tháng 4.

Trân trọng,

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.